



ที่ สธ ๐๔๐๖.๒/ว ๕๐๓

ถึง หน่วยงานระดับกองทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรคขอส่งประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นางสมคิด ไกรพัฒน์พงศ์) ดังสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ส่วนชื่อ
ผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนของผลงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก <https://ddc.moph.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



Signature

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๔๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๒๔



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ตามที่กรมควบคุมโรคได้เห็นชอบให้นางสมคิด ไกรพัฒนพงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๐๖ กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๖๒ กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา พร้อมทั้งได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผลงาน คำโครงเรื่องและสัดส่วนของผลงานที่จะส่งเข้ารับการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป อนึ่ง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินจะต้องส่งเอกสารการขอเข้ารับการประเมินภายใน ๑ ปี นับจากวันที่กรมควบคุมโรคให้ความเห็นชอบ นั้น

กรมควบคุมโรคเห็นชอบให้นางสมคิด ไกรพัฒนพงศ์ เปลี่ยนสัดส่วนผู้ร่วมจัดทำผลงานผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข ๓) และเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานเอกสารผลงานวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๕) ดังเอกสารแนบ

อนึ่ง หากผู้ใดต้องการทักท้วง ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ ซึ่งกรมควบคุมโรคจะมอบให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตรวจสอบข้อทักท้วงต่อไป ถ้าพบว่าข้อทักท้วงมีมูลกรมควบคุมโรคจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ แต่ถ้าพบว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามความเห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรีชา เปรมปรี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค